



กปน. คว่า Mexico Water Prize 2015

รางวัลการ์นต์ีความมุ่งมั่นให้ทุกบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค นับเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการบั่นทอนสุขอนามัย และการดำเนินชีวิตที่ยากลำบาก เพราะ“น้ำสำหรับบริโภค”เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเจริญของประเทศในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี นโยบายการจัดทำ โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง หรือการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้



ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง (กปน.) จึงเกิดขึ้นตามนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยความห่วงใยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจาก

ระบบท่อประปา ซึ่งมีอยู่ 1% ของพื้นที่ให้บริการของ กปน. เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ทำไร่ เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องแบกรับภาระในการซื้อน้ำดื่มราคาแพง และต้องทนใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ด้อยคุณภาพลงทุกปี จนอาจเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานด้วยความเสมอภาค กปน. จึงได้ริเริ่มนโยบายประสานความร่วมมือในการออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่งกับ กทม. อบจ. อบต.สมุทรปราการ และนนทบุรี เพื่อวางท่อขยายเขตบริการเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้

โดยเริ่มจากในปี 2550 กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กทม. ในการดำเนินการ โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาแรงดันใน กทม. ติดต่อกันทุกปี สำหรับประชาชนในเขต กทม. ที่อยู่ห่างไกลและมีความหนาแน่นน้อยอย่าง พื้นที่เขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา เป็นต้น ต่อมาในปี 2554 ทำ MOU กับ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อลดการใช้น้ำตามแหล่งน้ำที่ด้อยคุณภาพ และการใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินทรุดตัวในอนาคต จนกระทั่ง ในปี 2556 กปน.ได้ทำ MOUกับ อบจ. และ อบต.นนทบุรี จนสามารถดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว และได้ทยอยเปิดจ่ายน้ำบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีนโยบายลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้น้ำประปาใช้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

จากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน กปน.ได้ให้บริการวางท่อขยายเขตเป็นระยะทางรวม 1,260 เส้นทาง ความยาวท่อ 1,435 กิโลเมตร ประชาชนที่ได้รับบริการน้ำประปา 43,374 ครัวเรือน ด้วยวงเงินลงทุน 2,332 ล้านบาท

และเป็นที่น่ายินดี และภาคภูมิใจว่า โครงการนี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรด้านน้ำระดับโลก โดยเมื่อวันที่ 12- 17 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. ได้รับรางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 พร้อมเงินรางวัล 15,000 USD หรือประมาณ 500,000 บาท จากผลงานเรื่อง MWA ONE for all หรือโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลเม็กซิโกมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานเป็นเลิศ (Best practices) ด้านการบริหารการประปาและสุขภาพ อาทิจ การผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย ในงานประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Water Forum) จัดโดย สภาน้ำโลก (World Water Council) ซึ่งมีผลงานจากองค์กรด้านน้ำทั่วโลกส่งเข้าประกวดกว่า 100 เรื่อง



งานเปิดจุดจ่ายน้ำประปา และการวางท่อจ่ายน้ำขยายเขตบริการ

จากรางวัลระดับโลกอันทรงคุณค่าที่การันตีถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดำเนินโครงการขยายเขตบริการฯ มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางท่อจ่ายน้ำเชิงสังคม (Public Service Obligation : PSO) เพราะถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มกับการลงทุน แต่ กปน. ก็เข้ามาดำเนินการวางท่อ เพราะคำนึงถึงประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน และยังคงเดินหน้าบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ...ต่อไป สมดังคำขวัญที่ภาคภูมิใจของการประปานครหลวงที่ว่า **“ประปาเพื่อประชาชน”**

เรื่องโดย อารีรัตน์ มาทินกอง
ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง